

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน  
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕  
 ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.  
 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายภาณุวัฒน์ เอ็มโอษฐ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน หมู่ที่ ๑	ภาณุวัฒน์ เอ็มโอษฐ์
๒	นายมานพ กลิ่นสว่าง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน หมู่ที่ ๒	มานพ กลิ่นสว่าง
๓	นายนฤเบศ นุชขมภู	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน หมู่ที่ ๒	นฤเบศ นุชขมภู
๔	นายอนุวัติ วัตสว่าง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน หมู่ที่ ๓	อนุวัติ วัตสว่าง
๕	นายมานิตย์ สังข์ประเสริฐ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน หมู่ที่ ๓	มานิตย์ สังข์ประเสริฐ
๖	นายชุมพล บุญเปีย	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน หมู่ที่ ๔	ชุมพล บุญเปีย
๗	นางณัฐริญา แป้นไทย	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน เลขานุการสภาฯ	ณัฐริญา แป้นไทย

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสมชาย สุขศรี	นายกอบต.ปึกเตียน	สมชาย สุขศรี
๒	นายมนุน ปิ่นทอง	รองนายกอบต.ปึกเตียน	มนุน ปิ่นทอง
๓	นายอุทัย เอ็มโอษฐ์	รองนายกอบต.ปึกเตียน	อุทัย เอ็มโอษฐ์
๔	นายณรงค์ ศรีอินทร์	เลขานุการนายก อบต.ปึกเตียน	ณรงค์ ศรีอินทร์
๕	นายสมปอง บัวคลี่	นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง	สมปอง บัวคลี่
๖	จำเอกโอภาส หมั่นศรี	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด	โอภาส หมั่นศรี
๗	นางอุไร รักษาชล	นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ	อุไร รักษาชล
๘	นางสาวกัญญ์จิรากร พ่วงภกา	นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา	กัญญ์จิรากร พ่วงภกา
๙	นางสาวสุจิตตรา เหลืองอร่าม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ	สุจิตตรา เหลืองอร่าม

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ได้เชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน  
จตุรบุเทียนบุชาพระรัตนตรัย

ประธานสภาฯ

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียนในวันนี้ เป็นการ

(นายภานุวัฒน์ เอมโอษฐ์)

ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เข้าสู่ระเบียบวาระการ  
ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน

(นายภานุวัฒน์ เอมโอษฐ์)

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.  
๒๕๖๕ ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน ได้ตรวจรายงานการ  
ประชุม อบต.ครั้งที่แล้วอย่างละเอียดอีกครั้ง ว่ามีถ้อยคำหรือข้อความใดไม่ถูกต้อง  
หรือไม่ หากมีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม ก็ขอให้แจ้งต่อที่ประชุม  
ได้เลยครับ

ที่ประชุม

ให้เวลาสมาชิกสภาฯ ได้อ่านบันทึกการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับ

(นายภานุวัฒน์ เอมโอษฐ์)

หากไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.  
๒๕๖๕ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี  
พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่แล้ว ด้วยคะแนน  
เสียง ๖ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นมาพิจารณาแล้วเสร็จ

ประธานสภาฯ

๓.๑ เรื่องการพิจารณาของคณะกรรมการแปรรูปตราตั้งข้อบัญญัติงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(นายภานุวัฒน์ เอมโอษฐ์)

สำหรับตราตั้งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน งบประมาณ

(นายภานุวัฒน์ เอมโอษฐ์)

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ขั้นแปรรูปตราตั้ง) วาระที่ ๒ ขอให้เลขานุการ  
สภา อบต. เป็นผู้ชี้แจงระเบียบครับ

เลขานุการสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น

(นางณัฐริฎา เป้นไทย)

พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรรูปตราตั้งได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่าง  
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและ  
บันทึกความเห็นยื่นต่อสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มี  
การแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรรูปตราตั้งและมติ ของคณะกรรมการ  
แปรรูปตราตั้ง เกี่ยวด้วยการแปรรูปตราตั้งนั้น เป็นประการใด การสงวนความเห็นของการ  
แปรรูปตราตั้ง สงวนคำแปรรูปตราตั้งด้วย ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิก  
สภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้อง  
พิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรรูปตราตั้งไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย  
เพื่อแถลงประกอบ รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงาน นั้น

ข้อ ๕๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงลำดับตามข้อ  
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือ คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่  
ประธานสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น ค่ะ  
มีสมาชิกท่านใดสงสัยสามารถสอบถามได้เลยค่ะ

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดซักถาม/เรียนเชิญท่านประธานสภาฯค่ะ

ประธานสภาฯ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ  
(นายภานุวัฒน์ เอมโอษฐ์) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในการประชุมสภาองค์การ  
บริหารส่วนตำบลปึกเตียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑  
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียนได้ส่งร่าง  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้คณะกรรมการ  
แปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดแล้วนั้น จึงขอให้ประธานกรรมการแปรญัตติ  
ชี้แจงรายงานผลการพิจารณาตามรายละเอียดของรายงานการประชุม  
คณะกรรมการฯขอเชิญครับ

ประธานกรรมการแปรฯ ท่านประธานที่เคารพ กระผม นายอนุวัติ วัดสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน  
(นายอนุวัติ วัดสว่าง) ตำบลปึกเตียนหมู่ที่ ๓ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามที่สภาองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลปึกเตียน มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน สมัย  
สามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕  
และสภาฯ ได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด นั้น คณะกรรมการได้พิจารณาร่าง  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยละเอียดแล้ว  
ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการ  
ของคณะกรรมการแปรญัตติฯเป็นไปตามข้อ ๕๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า  
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)  
คณะกรรมการแปรญัตติจึงมีมติที่ประชุมให้คงร่างเดิมข้อบัญญัติตั้งงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และขอสงวนความเห็นของ  
คณะกรรมการแปรญัตติรายละเอียดตามรายงานการประชุมที่แจกให้สมาชิก  
สภาฯ ทุกท่าน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอใหม่

๔.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๖ วาระที่ ๒

ประธานสภาฯ ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอบันทึกรายงานการประชุม  
(นายภานุวัฒน์ เอมโอษฐ์) คณะกรรมการแปรญัตติแล้ว นั้น มีมติให้คงร่างเดิมข้อบัญญัติตั้งงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จึงขอมติที่ประชุมพิจารณาร่าง

- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน คือ ให้คงร่างเดิมข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ทุกประการ จึงขอมติที่ประชุมสภา อบต. ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในวาระที่สอง ขอมติที่ประชุมครับ
- มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๖ เสียง ให้คงร่างเดิมข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ทุกประการ
- ประธานสภาฯ ๔.๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. (นายภานุวัฒน์ เอมโฮษฐ์) ๒๕๖๖ วาระที่ ๓
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่า จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ การพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขอมติที่ประชุมครับ
- มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๖ เสียง ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
- ประธานสภาฯ ๔.๓ การพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (นายภานุวัฒน์ เอมโฮษฐ์) เรียนเชิญท่านปลัดชี้แจงครับ
- เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ คณะสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ครับ /ไม่มี ขอเรียนเชิญท่านนายกชี้แจง
- ประธานสภาฯ (นายภานุวัฒน์ เอมโฮษฐ์) รายละเอียดครับ
- นายก อบต. ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ (นายสมชาย สุขศรี) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ มีรายละเอียดดังนี้

แผนพัฒนาเดิม                      โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายและเครื่องขยายเสียง อบต.ปึกเตียน  
วัตถุประสงค์

-เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบเสียงตามสายอัตโนมัติให้ใช้งานได้

เป้าหมาย

-ปรับปรุงระบบเสียงตามสายอัตโนมัติ อบต.ให้ทั่วถึงทุกพื้นที่

พ.ศ.	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕
------	------	------	------	------	------

งบประมาณ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐
----------	---------	---------	---------	---------	---------

เปลี่ยนแปลงแผนฯเป็น            จัดซื้อติดตั้งเครื่องกระจายเสียงระบบทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย

พ.ศ.	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕
------	------	------	------	------	------

งบประมาณ	-	-	-	-	๘๔๕,๐๐๐
----------	---	---	---	---	---------

วัตถุประสงค์

-เพื่อพัฒนาระบบเสียงตามสายอัตโนมัติให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

-เครื่องกระจายเสียงระบบทางไกลอัตโนมัติ แบบไร้สาย อบต.ปึกเตียน ให้ได้รับ  
 ข่าวสารข้อมูลทั่วถึงทุกพื้นที่ตำบลปึกเตียน

นายก อบต.

รายละเอียดมีเท้านี้ครับ /มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเชิญครับ/ไม่มี

(นายสมชาย สุขศรี)

ประธานสภาฯ

ขอให้สมาชิกทุกท่านพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕

(นายภาณุวัฒน์ เอ็มโอษฐ์) เปลี่ยนแปลงจากเดิม เป็น ติดตั้งเครื่องกระจายเสียงระบบทางไกลอัตโนมัติ

แบบไร้สาย พร้อมติดตั้ง ปี พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นเงิน ๘๔๕,๐๐๐.-บาท มีสมาชิกท่านใด  
 จะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒  
 ด้วยคะแนนเสียง ๖ เสียง

ประธานสภาฯ

๔.๔ การพิจารณาการโอนสดเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

(นายภาณุวัฒน์ เอ็มโอษฐ์) เรียบเชิญท่านนายกชี้แจงครับ

นายก อบต

องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียนมีความจำเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณ

(นายสมชาย สุขศรี)

รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อติดตั้งเครื่องกระจายเสียงระบบทางไกลอัตโนมัติแบบ  
 ไร้สาย พร้อมติดตั้ง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน เพื่อเผยแพร่  
 ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียนให้ประชาชนทุกหมู่บ้านใน  
 ตำบลปึกเตียนได้รับทราบอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ครับ

ประธานสภาฯ

ขอให้ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียนชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(นายภาณุวัฒน์ เอ็มโอษฐ์) ครับ

ปลัด/เลขานุการสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน  
 ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  
 โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้อัตราคงเหลือ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย  
 เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน จึงมีความประสงค์ขออนุมัติโอนลด  
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้

**โอนลด**

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน  
ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โอนลด ๕๐,๐๐๐.-  
บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน ประเภท  
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น โอนลด ๒๐๐,๐๐๐.-บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน ประเภท  
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โอนลด ๒๐๐,๐๐๐.-บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบบุคลากร หมวดเงินเดือน  
ประเภท เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โอนลด ๕๐,๐๐๐.-บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน ประเภท  
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โอนลด ๑๐๐,๐๐๐.-บาท

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร ประเภท  
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โอนลด ๒๔๕,๐๐๐.-บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๔๕,๐๐๐.-บาท

**โอนเพิ่ม** เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท  
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ /ติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ แบบไร้สาย  
พร้อมติดตั้ง เป็นเงิน ๘๔๕,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครื่องกระจายเสียง  
ทางไกลอัตโนมัติ แบบไร้สาย พร้อมติดตั้ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ประธานสภาฯ (นายภาณุวัฒน์ เอ็มโอษฐ์) มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติสภาเห็นชอบให้โอนงบประมาณ  
ตามที่ผู้บริหารเสนอ ขอมติที่ประชุมด้วยครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อติดตั้งเครื่องกระจาย  
เสียงทางไกลอัตโนมัติ แบบไร้สายพร้อมติดตั้ง เป็นเงิน ๘๔๕,๐๐๐.-บาท

ประธานสภาฯ ๔.๕ การพิจารณาอนุมัติกันเงินหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมีได้ก่อนนี้  
(นายภาณุวัฒน์ เอ็มโอษฐ์) ผูกพัน

๔.๕.๑ โครงการก่อสร้างรางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ เป็นเงิน  
๙๖๓,๙๐๐.-บาท ขอให้นายก ชี้แจง ครับ

นายก อบต.

(นายสมชาย สุขศรี) เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้มีการจ้างเหมาออกแบบและรับรองแบบก่อนที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างรอการออกแบบจากผู้รับจ้างออกแบบ ซึ่งคาดว่า ไม่สามารถก่อนนี้ผู้กผันได้ทันภายในสิ้นเดือนกันยายน จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติกันเงินไว้เพื่อก่อนนี้ผู้กผันและเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป ครับ

ประธานสภาฯ ขอให้เลขานุการสภาฯได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ

(นายภานุวัฒน์ เอมโอษฐ์)

เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน

(นางณัฐธิญา แป้นไทย) การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผู้กผัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ค่ะ

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาฯพิจารณาเห็นชอบให้กันเงินโครงการก่อสร้างรางน้ำคอนกรีต

(นายภานุวัฒน์ เอมโอษฐ์) เสริมเหล็ก กว้างภายใน ๐.๐๖ ม.ยาว ๓๗๐ ม ลึกภายใน ๑.๐๐ ม หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม เป็นเงิน ๙๖๓,๙๐๐.-บาท ไว้ใช้ในปีงบประมาณถัดไป ขอมติที่ประชุมสภาฯครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบให้กันเงินโครงการก่อสร้างรางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามรายละเอียดด้านบน) ด้วยคะแนนเสียง ๖ เสียง

ประธานสภาฯ ๔.๕.๒ ขออนุมัติกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์/ติดตั้งเครื่องกระจายเสียงระบบ

(นายภานุวัฒน์ เอมโอษฐ์) ทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย พร้อมติดตั้ง ยังมีได้ก่อนนี้ จำนวนเงิน ๘๔๕,๐๐๐.-บาท ขอให้นายกชี้แจงครับ

นายก อบต. เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบึงเคียนมีความจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องกระจาย

(นายสมชาย สุขศรี) เสียงระบบทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย พร้อมติดตั้ง เป็นเงิน ๘๔๕,๐๐๐.-บาท ซึ่งคาดว่าไม่สามารถก่อนนี้ผู้กผันได้ทันภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เนื่องจากต้องรอให้มีเงินรายรับเข้ามาเพียงพอก่อน จึงจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ จึงขออนุมัติต่อสภาฯกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป

ประธานสภาฯ ขอให้เลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายภานุวัฒน์ เอมโอษฐ์)

เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน

(นางณัฐธิญา แป้นไทย) การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผู้กผัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาฯพิจารณาเห็นชอบให้กันเงินติดตั้งเครื่องกระจายเสียงระบบ

(นายภานุวัฒน์ เอมโอษฐ์) ทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย พร้อมติดตั้ง เป็นเงิน ๘๔๕,๐๐๐.-บาท ไว้ใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณถัดไป ขอมติสภาฯด้วยครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบกันเงินติดตั้งเครื่องกระจายเสียงระบบทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย พร้อมติดตั้ง เป็นเงิน ๘๔๕,๐๐๐.-บาท ด้วยคะแนนเสียง ๖ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารหรือสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อซักถามประการอื่นๆ จะเสนอต่อที่ประชุม (นายภาณุวัฒน์ เอ็มโอษฐ์) หรือไม่ เชิญครับ

ที่ประชุม ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียนทุกท่านและคณะผู้บริหารและข้าราชการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ขอปิดการประชุมครับ ๑๕.๑๙ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางณัฐธิญา แป้นไทย)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้พิจารณาตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้องทุกประการ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายมานิตย์ สังข์ประเสริฐ)

สมาชิกสภา อบต.ปึกเตียน หมู่ที่ ๓

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายมานพ กลิ่นสว่าง)

สมาชิกสภา อบต.ปึกเตียน หมู่ที่ ๒

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายอนุวัต วิทสว่าง)

สมาชิกสภา อบต.ปึกเตียน หมู่ที่ ๓

เห็นควรนำเข้าระเบียบวาระฯ เพื่อขอรับรองรายงานการประชุมสภาฯว่าถูกต้องทุกประการ องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียนในคราวต่อไป

(นายภาณุวัฒน์ เอ็มโอษฐ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน





## แบบรูปรายการและคุณลักษณะ

๑. เครื่องส่งสัญญาณวิทยุและชุดควบคุมการออกอากาศชนิดรวมขึ้น จำนวน ๑ เครื่อง
- ภายในเครื่องเดียวกันประกอบด้วย
- ชุดเครื่องส่งสัญญาณวิทยุ UHF 430.22 MHz หรือตาม กสทช. กำหนด
  - ชุดควบคุมการออกอากาศแบบทัชสกรีน
  - ชุดเครื่องรับวิทยุ FM , เครื่องเล่นซีดี , MP3, ระบบบันทึกเสียง
- ๑.๑ เป็นเครื่องส่งสัญญาณวิทยุชนิดรวมชุดควบคุมการออกอากาศ เครื่องรับวิทยุ FM เครื่องเล่นซีดี MP3 ระบบบันทึกเสียง อยู่ในเครื่องเดียวกัน มีจอแสดงผลในแบบทัชสกรีนขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว
- ๑.๒ เป็นเครื่องส่งสัญญาณวิทยุ UHF 430.225 MHz หรือสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม กสทช.กำหนด เป็นเครื่องชนิดติดตั้งประจำที่ กำลังส่ง ๑๐วัตต์ ส่งสัญญาณแบบต่อเนื่อง ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีหนังสืออนุญาตมาแสดง
- ๑.๓ ควบคุมการเปิด/ปิด ลูกข่ายได้เป็นอิสระไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ชุมชน แต่ละชุมชนสามารถเพิ่มจำนวนลูกข่ายได้ไม่จำกัดจำนวน
- ๑.๔ ตั้งเวลาออกอากาศล่วงหน้าโดยอัตโนมัติได้ตลอดทั้งสัปดาห์ แต่ละวันสามารถเลือกได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่วงเวลา
- ๑.๕ มีระบบมิกเซอร์สเตอริโอ Digital Audio Mixer สามารถปรับแต่งเสียงอุปกรณ์ ไมโครโฟน, MP3,CD และวิทยุ มี Gain – hi –mid –low – balance digital fader , Equalizer แสดงความอ่อนเข้มของระดับเสียง
- ๑.๖ มีช่องต่อไมโครโฟน ช่องต่อสัญญาณเข้า IN PUT ช่องต่อสัญญาณ OUT PUT ช่องต่อ USB และรายการ ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
- ๑.๗ กล่องตัวเชื่อมต้องทำจากอลูมิเนียมชนิด WROUGHT ALUMINUM ALLOYS ) ปลอดภัย มีคุณสมบัติระบายความร้อนได้ดี ทนต่อแรงกระแทก
- ๑.๘ ใช้ต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าขนาด 220 โวลต์
๒. เครื่องจ่ายไฟสำรองและปรับแรงดัน (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 1000VA จำนวน ๑ เครื่อง
- มีกำลังไฟไม่น้อยกว่า 1000VA
  - สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที
๓. ไมโครโฟนสำหรับประกาศเสียง จำนวน ๑ชุด
- ต้องมีไฟแสดงฐานะการทำงานเมื่อเปิดสวิตช์
  - ตอบสนองความถี่เสียง 100Hz-10KHz+/-3DB หรือเทียบเท่า

- ตัวคอคไม่ค้สามารถค้งอได้ตามความต้องการ

๔. ลำโพงมอนิเตอร์

จำนวน ๑ ชุด

- กำลังขับไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ (RMS)

- ตอบสนองความถี่ 35 Hz – 20 KHz

๕. หูฟังแบบครอบศีรษะ

จำนวน ๑ ชุด

- เป็นหูฟังชนิดครอบศีรษะอย่างดี

- สามารถตอบสนองความถี่ 10- 24000Hz.

๖. โต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอี้

จำนวน ๑ ชุด

- เป็นโต๊ะ ๒ ชั้น ชนิดมีช่องสำหรับวางชุดแม่ข่ายโดยเฉพาะ

- มีขนาด ก x ย x ส ไม่น้อยกว่า 60 x 100 x 70 ซม.

- เก้าอี้แบบมีพนักพิง มีล้อหมุน ปรับระดับได้

๗. แผงเสาอากาศเครื่องส่งสัญญาณ

จำนวน ๑ ชุด

-เป็นแผง Folded Dipole 4 Stage

- ส่งสัญญาณความถี่ย่าน UHF 430.22 MHz และรองรับความถี่ 430.275 , 435.225, 435.275 MHz

- อัตราเกณฑ้ขยาย โดยประมาณ 3 DB /Stage

๘. สายนำสัญญาณและขั้วต่อ

จำนวน ๑ ชุด

- เป็นสายนำสัญญาณขนาด 10 DFB มี Conductor ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 SQMM

- ใช้กับแผงอากาศ Folded Dipole 4 Stage

- ขั้วชนิด PL 259 และN-Type

๔.๙ แผงรับวิทยุ FM พร้อมสายต่อ มีคุณลักษณะดังนี้

- แผงรับวิทยุ FM พร้อมสายอากาศ RG-6 ใช้รับสัญญาณคลื่นวิทยุ FM

๔.๑๐ อุปกรณ์สายต่อเครื่องต่างๆสายไฟ อุปกรณ์ติดตั้ง และสิ้นเปลืองอื่นสำหรับติดตั้งสัญญาณ จำนวน ๑ชุด

๔.๑๑ เสาส่ง (Self-Support) สูง15 เมตร ชุบกัลป์ว้าไนท์

จำนวน ๑ต้น

๔.๑๒ เครื่องรับสัญญาณชนิดรวมขึ้นอุปกรณ์

จำนวน ๘ เครื่อง

ภายในเครื่องเดียวกันประกอบด้วย

- ชุดรับสัญญาณวิทยุ UHF 430.225 หรือตาม กสทช.กำหนด
- ชุดภาคขยาย DIGITAL CLASS D 100 W RMS
- ชุดจ่ายไฟ (มีช่องเลือกต่อไฟ AC 220 V , Battery ,และ Solar Cell )

๔.๑๒.๑ เป็นเครื่องรับสัญญาณวิทยุชนิดรวมภาคขยายเสียงและชุดจ่ายไฟอยู่ภายในเครื่องเดียวกัน (ไม่ตัดแปลงมาจากวิทยุสื่อสาร )

๔.๑๒.๒ เป็นเครื่องรับสัญญาณวิทยุแบบอัตโนมัติ ความถี่ 430.225MHz หรือสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม กสทช. เป็นเครื่องชนิดติดตั้ง ประจำที่รับสัญญาณแบบต่อเนื่อง กำลังขยายดิจิตอลคลาสD100วัตต์ (RMS)

ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

๔.๑๓.๓ สามารถรับคำสั่งโดยอัตโนมัติจากแม่ข่ายให้เปิด/ปิด เบาหรือเพิ่มเสียงได้เป็นรายตัว ปรับแต่งเสียงเพิ่ม/ลด เสียง เปลี่ยนกรุป ได้ ณ จุดติดตั้ง

๔.๑๒.๔ ก่อตัวเครื่องทำจากอลูมิเนียมชนิดขึ้นรูปมีลอนครีบบระบายความร้อนภายในมีสีลกันน้ำขนาดไม่น้อยกว่า3MM. โดยรอบขั้วติดแท่น (ขั้วไฟ, ขั้วลำโพง, ขั้วสายอากาศ) เป็นโลหะชุดกันสนิม เหมาะกับการใช้งานกลางแจ้งป้องกันการแตกรอบจากความร้อน

๔.๑๒.๕ มีช่องเลือกต่อไฟ AC 220 โวลต์ , แบตเตอรี่ และโซลาร์เซลล์

๔.๑๓ เสาอากาศรับสัญญาณ ยากิ ขนาดไม่น้อยกว่า 3E พร้อมสายอากาศ RG58 จำนวน ๘ ชุด

- เสารับสัญญาณออกแบบเป็นการเฉพาะ มีลักษณะ 3E

-พร้อมติดตั้งขารูปตัวเอ็มไว้ยึดเกาะเสาอากาศ

๔.๑๔ ลำโพงฮอร์น กำลังขับไม่น้อยกว่า 30 วัตต์

จำนวน ๘ ชุด

- ลำโพงฮอร์น กำลังขับไม่น้อยกว่า 30 วัตต์

๔.๑๕ แผ่นรองหลังสำหรับแขวนอุปกรณ์ต่างๆพร้อมขาเอ็มยึดเสาอากาศ

จำนวน ๘ ชุด

๔.๑๖ อุปกรณ์แบรคเกอร์ สายไฟและอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ

จำนวน ๘ ชุด

๔.๑๗ มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด5 พร้อมอุปกรณ์

จำนวน ๗ ชุด

๔.๑๘ เสาไฟฟ้าคอนกรีต สูง ๑๒เมตร สำหรับติดตั้งภาครับ

จำนวน ๗ ต้น